

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ร่างคำสั่ง กสม. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างคำสั่ง กสม. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และมอบให้สำนักกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม

**๓. ประเมินการค่าใช้จ่ายการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสม. และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม

**๔. การสัมมนาเรื่อง ศาสนากับการคุ้มครองเด็ก : บทบาทและประสบการณ์ของหน่วยงานและองค์กรศาสนาในการคุ้มครองเด็ก**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดการสัมมนา เรื่อง ศาสนากับการคุ้มครองเด็ก : บทบาทและประสบการณ์ของหน่วยงานและองค์กรศาสนาในการคุ้มครองเด็ก ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทางออนไลน์ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนประสานงานกับ UNICEF และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป